



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๙
บ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ บ้าน
สามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๑,๖๓๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสน
สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ราคา
กลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ
หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเนิน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศ ประกวดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. เป็นผู้มิผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้สัญญาเดียวกัน
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๑๕,๕๐๐.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๘. บุคคลหรือ.....

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถือว่าได้รับทราบเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเนินสง่า (ชั้นบน) จังหวัดชัยภูมิ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๔๔-๖๒๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ <http://www.tanern.go.th> และ <http://www.gprocurement.go.th>

“การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งใบอนุญาตเงินประจำงวดเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ และผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้แต่อย่างใด”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

